



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๒ /๒๕๕๒

เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ  
ด้วยระบบที่ทันสมัย

โดยที่เห็นควรปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งและให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงให้ออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประเภทกิจการ ๗.๗ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution Center) ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส. ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ประเภท	เงื่อนไข
๗.๗ กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution Center)	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. ต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปต่างประเทศที่ให้บริการขนส่ง/จัดส่ง เก็บรักษา บรรจุ และบริหารสินค้าคงคลังของลูกค้า</li><li>๒. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ</li><li>๓. ต้องมีพื้นที่คลังสินค้าไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และมีอุปกรณ์จัดเก็บและขนถ่ายที่ทันสมัย</li><li>๔. ต้องมีระบบควบคุมบริหารคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบติดตามสินค้าแบบ Online (Track &amp; Trace) ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ</li></ol>

ประเภท	เงื่อนไข
	<p>๕. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร</p> <p>๗. กรณีตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี หากตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕ ปีทุกเขต</p> <p>ทั้งนี้ รายได้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นรายได้จากค่าบริหารจัดการเท่านั้น ไม่รวมถึงรายได้จากการขนส่งภายในประเทศ รายได้พิธีการศุลกากร และรายได้การจอร์วางเรือหรือเครื่องบิน</p>

๒. โครงการที่ตั้งโรงงานนอกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หากยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี ทุกเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ